

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP & THƯƠNG MẠI**

Số: 26 /CV-DN&TM

V/v thực hiện thông tin khảo sát đánh giá
tác động và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

VĂN PHÒNG UBND T. LẠNG SON	
Số: 112	Ngày: 09/01/18
ĐẾN	
Chuyên:.....	Triển

Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 26/4/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ- CP về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tập trung thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết.

Năm 2018 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) được giao nhiệm thực hiện chương trình thông tin về hội nhập KTQT tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình sẽ khảo sát đánh giá tác động và khả năng hội nhập KTQT của địa phương. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất về những bất cập trong chính sách từ đó tổng hợp làm tư liệu báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước để có những chính sách điều chỉnh cần thiết giúp các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương phát triển bền vững trong xu thế hội nhập sâu rộng.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại xây dựng kế hoạch đăng ký làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và một số cơ quan thuộc tỉnh (theo đề cương và kế hoạch gửi kèm). Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tạp chí kính đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh phối hợp thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, VT.



Số: 16 /DN&TM

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2018



ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

V/v phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá tác động và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển khai Nghị quyết 38/NQ- CP của Chính phủ về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương được giao thực hiện chương trình thông tin khảo sát đánh giá tác động hội nhập kinh tế quốc tế tại tỉnh Lạng Sơn. Chương trình sẽ tập hợp thông tin đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của địa phương thành tư liệu góp phần vào công tác đánh giá tổng kết hơn 10 năm thực hiện các chủ trương của Chính phủ và Bộ Công thương về công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời phản ánh một số bài học kinh nghiệm về hội nhập KTQT trên địa bàn.

Chương trình ghi nhận những thuận lợi, khó khăn và thách thức phát sinh, những đổi mới và thích ứng của các cơ quan, đơn vị trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các đề xuất khuyến nghị liên quan. Theo kế hoạch, Tạp chí sẽ tiến hành trong năm 2018 theo nội dung như sau:

A. NỘI DUNG VÀ CƠ QUAN PHỐI HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

Ghi nhận thông tin về thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ ở tỉnh Lạng Sơn trong xu thế hội nhập sâu rộng.

- ✓ Nội dung: Những kết quả phát triển KT -XH nổi bật của tỉnh năm 2017. Hiệu quả các đổi mới cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Cơ quan làm việc: Sở Kế hoạch và đầu tư, BQLKKT cửa khẩu Đồng Đăng.

- ✓ Nội dung: Đánh giá về thế mạnh kinh tế mũi nhọn, phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương. Tăng cường xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong và ngoài nước. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập KTQT của các ngành, địa phương.

Cơ quan làm việc: Sở Công Thương, Sở Ngoại Vụ, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, sở KH&CN, sở VH&DL, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Hải Quan, Liên minh HTX, Hiệp hội DN tỉnh và DN liên quan.

- ✓ Nội dung: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương phù hợp với các cam kết quốc tế và yêu cầu của hội nhập.

Cơ quan làm việc: UBND thành phố và các huyện.



✓ **Nội dung:** Các giải pháp đảm bảo về lao động, việc làm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Cơ quan làm việc: Sở Y tế, BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh.

✓ **Nội dung:** Đánh giá năng lực đào tạo và các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo lao động gắn với nhu cầu việc làm và phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Cơ quan làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Lao động TB &XH; Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

✓ **Nội dung:** Chủ động xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và hiện đại phục vụ sự nghiệp phát triển KT - XH.

Cơ quan làm việc: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Điện lực, VNPT,....

B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:

UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất về chủ trương có văn bản (*sao gửi kèm đề cương và kế hoạch thực hiện*) cho các đơn vị liên quan biết nội dung chương trình và giao cho Sở Công thương làm đầu mối phối hợp hỗ trợ Tạp chí thực hiện.

Căn cứ vào chủ trương của UBND tỉnh Lạng Sơn gửi về, Tạp chí sẽ cử đoàn cán bộ, PV triển khai thực hiện theo kinh phí mục tiêu của Bộ trong thời gian khoảng 02 tuần.

Phụ trách: Chung Thắng - Trưởng Ban Thông tin HN. ĐT 0903.286.955.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại – Địa chỉ: P 509, Tầng 5 tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Cơ quan:

P. 509 Tầng 5 tòa nhà Bộ Công thương
655 Phạm Văn Đồng- Q. Bắc Từ Liêm- Hà Nội
ĐT: 024.37152179 * Fax: 024.37152202

**TẠP CHÍ
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI**

